



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
(ฉบับที่ 21)

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 20) จากการติดตามสถานการณ์และการแถลงของศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ปรากฏว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัด อาทิ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ปทุมธานีดังทราบแล้วนั้น ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของบุคลากร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาซึ่งจะต้องเดินทางมาปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงออกมาตรการ ดังนี้

1. ให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษางดการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในชุมชนที่มีความแออัดหรือมีคนเป็นจำนวนมากโดยไม่มีเหตุจำเป็น ในกรณีที่มีความจำเป็นให้ระมัดระวังและป้องกันตนเองตามมาตรฐานสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด
2. ให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่มีอาการเข้าข่ายสงสัย หรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ฝ้าสังเกตอาการตนเอง และทำแบบประเมินความเสี่ยงของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ หากมีความเสี่ยงสูงทางโรงพยาบาลจะติดต่อกลับเพื่อตรวจหาเชื้อต่อไป หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งข้อมูลที่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 02-696-6600-2 เพื่อรับคำแนะนำต่อไป
3. ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่ทำหน้าที่กำกับดูแลพิจารณาใช้รูปแบบการปฏิบัติงานภายในที่พักหรือการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) การเหลื่อมเวลาในการปฏิบัติงาน การกำหนดจำนวนผู้ปฏิบัติงานของบุคลากรให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน โดยจะต้องดำเนินมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

4. การจัดการเรียนการสอน การสอบ การประชุม การอบรม การสัมมนาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ได้ ให้เสนอขอหัวหน้าส่วนงานเพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร โดยจะต้องมีการดำเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้หัวหน้าส่วนงานรายงานมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

เกษียร เตชะพีระ

(รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ)

รักษาการแทนอธิการบดี

QR Code แบบประเมินความเสี่ยงของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

